

## HUYỆN LẠNG GIANG (BẮC GIANG) THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT

**NGUYỄN VĂN BẰNG\***

**T**hực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở tập trung bám sát các kế hoạch, đề án, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các xã, thị trấn.

Từ năm 2006 đến nay, Huyện ủy đã phối hợp với Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật và trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp chuyên môn (1 lớp trung cấp quản lý kinh tế, 1 lớp trung cấp hành chính) cho 176 cán bộ chủ chốt và cán bộ dự nguồn các xã, thị trấn; mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 191 đồng chí, 1 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 61 đồng chí. Khuyến khích và tạo điều kiện về

thời gian và một phần kinh phí cho đội ngũ cán bộ đi học tập, đào tạo để nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ.

Huyện ủy tập trung củng cố, kiện toàn cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng theo tiêu chuẩn các chức danh cán bộ. Trong hơn 3 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giới thiệu bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt 17 xã, thị trấn, trong đó, kiện toàn chức danh chủ tịch HĐND đối với 2 đồng chí, chức danh phó chủ tịch HĐND 5 đồng chí, chức danh chủ tịch UBND 3 đồng chí và chức danh phó chủ tịch UBND đối với 8 đồng chí. Nhờ đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Đảng ủy các xã, thị trấn đã thường xuyên quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng các mặt công tác, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản của cấp trên. Triển khai thực hiện sâu rộng cuộc vận

\* Huyện ủy Lạng Giang

động *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động sát thực tiễn, đề ra các giải pháp cụ thể; thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt của cấp ủy, quy trình ra nghị quyết lãnh đạo; thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy và thực hiện làm việc theo quy chế; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong cấp ủy và tập thể lãnh đạo; xây dựng tốt mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy và phát huy sức mạnh-khối đại đoàn kết toàn dân.

Công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của UBND, công tác giám sát của HĐND được cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. HĐND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình công tác trong năm, chuẩn bị tốt nội dung cho các kỳ họp. Bên cạnh đó, Đảng ủy các xã cũng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết. Việc giám sát, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường. UBND các xã, thị trấn ngày càng nâng cao năng lực quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở cơ sở. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị,

nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Sau hơn 3 năm tích cực triển khai, chỉ đạo thực hiện, chất lượng đội ngũ cán bộ ở các xã, thị trấn, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đã có những chuyển biến tích cực, trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đã được nâng lên rõ rệt, từng bước đáp ứng được tiêu chuẩn cho cán bộ theo yêu cầu NQTU 3 Khoá VIII. Tổng số cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn hiện có 144 đồng chí, trong đó trình độ văn hoá THPT là 144 đồng chí (đạt 100%), trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên là 128 đồng chí, đạt 88,8% (năm 2005 là 56 đồng chí, đạt 38%), trình độ trung cấp lý luận chính trị có 144 đồng chí, đạt 100% (năm 2005 là 134 đồng chí, đạt 91,2%). Do từng bước nâng cao trình độ về mọi mặt, nên năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở đã được nâng lên rõ rệt. Đa số cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ; tiên bộ trong phong cách làm việc, trong vận động quần chúng..., được nhân dân tin nhiệm. Qua rèn luyện thực tiễn, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các xã, thị trấn đã từng bước tích lũy những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

*(Xem tiếp trang 88)*

Học viện trong năm học vừa qua; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cùng những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng đó và những giải pháp khắc phục.

Hội nghị khẳng định phương hướng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo ra những chuyển biến rõ nét hơn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Với tinh thần tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X, tích cực chuẩn bị và hướng tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, Hội nghị đã xác định nội dung phương hướng chủ yếu cần tập trung triển khai; chỉ rõ các nhiệm vụ trong tám lĩnh vực cụ thể và nêu bật các biện pháp, giải pháp cần triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ hơn trong năm học 2009-2010.

Cùng với những thành tựu đổi mới, phát triển đất nước, phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm, với sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn hệ thống Học viện, tin tưởng rằng Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; những kết quả tích cực đạt được trong năm học 2009 - 2010 sẽ là những bông hoa đẹp đẽ Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố thiết thực chào mừng Đại hội XI của Đảng quang vinh.

PV

## HUYỆN LẠNG GIANG (BẮC GIANG)...

(Tiếp theo trang 81)

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện uỷ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn đạt chuẩn trình độ theo tiêu chuẩn các chức danh. Cụ thể đến năm 2010 về tuổi đời đối với các chức danh bí thư, phó bí thư, thường trực đảng uỷ khi tham gia chức vụ lần đầu tuổi đời không quá 45. Về trình độ văn hoá: 100% có trình độ THPT; về LLCT: 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; về trình độ chuyên môn: 100% có trình độ trung cấp trở lên, trong đó 20% đạt trình độ đại học, cao đẳng; 100% cán bộ chủ chốt cơ sở được bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, quản lý hành chính nhà nước, công tác nghiệp vụ theo quy định và được bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin, biết sử dụng máy vi tính trong công tác. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp uỷ trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở cơ sở. Đề cao trách nhiệm cá nhân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết các công việc. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch; không hoang mang, dao động trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, chính trị thế giới...